
Ég andmæli harðlega áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri 
hluta Umhverfis- og samgöngunefndar.

Nægt fé er innheimt nú þegar af í þennan málaflokk, einnig yrði þetta mjög dýr framkvæmd.

Ef mjög brýn nauðsyn er á innheimtu aukafjármagns í þennan málaflokk hlýt ég að spyrja hver 
ávinningurinn af þessari framkvæmd sé m.t.t. útlagðs kostnaðar vegna framkvæmda,

væri kannski betur varið að setja þá beint í uppbyggingu því vel þekkt er hvernig kostnaðaráætlanir 
hafa gengið oft á tíðum og nægirt að nefna Vaðlaheiðargöng í því sambandi.

Ég tel að betri nýting á skattfé fengist með auknu álagi á bensíngjald.

Ég borga nú þegar svo mikla skatta í beinu og óbeinu formi að ég hef ekki þol fyrir því að vera rukkuð 
sérstaklega, enn meira, ef ég skyldi bregða mér til skemmtunar út fyrir bæjarmökin, til að frðast um 
landið mit.t
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